



ฉบับที่ 12/2563

เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้เดือนกรกฎาคม ปี 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้เดือนกรกฎาคม ปี 2563 หดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยอุปสงค์ต่างประเทศยังคงอ่อนแอจากความกังวลต่อเศรษฐกิจโลกที่อาจฟื้นตัวช้า ประกอบกับมีการเร่งสั่งซื้อสินค้าไปในช่วงก่อนหน้า ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัว นอกจากนี้ ภาคการท่องเที่ยวยังคงหดตัวสูงเนื่องจากยังมีมาตรการจำกัดเส้นทางเข้าออกระหว่างประเทศ อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ในประเทศปรับตัวดีขึ้นบ้าง โดยการบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากหมวดยานยนต์และหมวดบริการเป็นสำคัญ ขณะเดียวกันการลงทุนปรับตัวดีขึ้นตามการลงทุนภาครัฐที่ขยายตัวมากขึ้น ตลอดจนการลงทุนภาคเอกชนที่หดตัวน้อยลง

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบน้อยลง จากค่าน้ำประปาที่ปรับเพิ่มขึ้นหลังสิ้นสุดมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ และราคาอาหารสดที่หดตัวน้อยลงเป็นสำคัญ ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานในระบบประกันสังคมที่ยังเพิ่มขึ้น สำหรับภาคการเงินเดือนมิถุนายน 2563 เงินฝากขยายตัวจากเงินเยียวภาคีรัฐ ด้านสินเชื่อคงค้างขยายตัวจากสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้

มูลค่าการส่งออกสินค้า กลับมาหดตัวจากเดือนก่อน เนื่องจากหลายประเทศได้เร่งนำเข้าสินค้าไปแล้วในช่วงก่อนหน้า หลังมีการผ่อนคลามาตรการปิดเมือง ประกอบกับความกังวลเรื่องเศรษฐกิจโลกที่อาจฟื้นตัวช้า ทำให้มีการชะลอคำสั่งซื้อสินค้า ส่งผลต่อเนื่องให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมกลับมาหดตัวในหลายหมวด โดยหมวดยางพาราแปรรูปกลับมาหดตัวจากสินค้ายางแท่งที่หดตัวมากขึ้นเป็นสำคัญ ประกอบกับการผลิตเพื่อส่งออกอย่างผสมและน้ำยางข้นที่ชะลอลง การผลิตหมวดไม้ยางพาราแปรรูปและผลิตภัณฑ์กลับมาหดตัวจากสินค้าไฟเบอร์บอร์ดที่ส่งออกไปยังตลาดตะวันออกกลาง นอกจากนี้ การผลิตอาหารทะเลกระป๋องกลับมาหดตัวจากสินค้าอาหารสัตว์ อย่างไรก็ตาม การผลิตและส่งออกถุงมือยางยังคงขยายตัวดีตามคำสั่งซื้อในหลายประเทศ

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ตามมาตรการจำกัดเส้นทางเข้าออกระหว่างประเทศ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้

ผลผลิตภาคเกษตร ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน ตามผลผลิตปาล์มน้ำมันเป็นสำคัญ หลังจากทีในเดือนก่อนมีพื้นที่ปลูกใหม่ให้ผลผลิตพร้อมกันจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ผลผลิตกุ้งขาวขยายตัวเพิ่มขึ้นหลังจากเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งดำบางส่วนได้เปลี่ยนมาเลี้ยงกุ้งขาวตามความต้องการของตลาดในประเทศ ขณะที่ผลผลิตยางพาราขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ด้าน**ราคาสินค้าเกษตร** หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ตามราคายางพาราที่หดตัวน้อยลงเป็นสำคัญ หลังมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยกว่าปกติ จากฝนที่ตกมากและขาดแคลนแรงงานกรีดยาง ประกอบกับราคาปาล์มน้ำมันกลับมาขยายตัว ทั้งนี้ ราคาสินค้าเกษตรที่ปรับตัวขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้**รายได้เกษตรกร**หดตัวน้อยลง

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน โดยการใช้จ่ายหมวดยานยนต์ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยจากหมวดรถจักรยานยนต์เป็นสำคัญ ขณะที่การใช้จ่ายหมวดสินค้าในชีวิตประจำวันยังคงหดตัว หลังมีการเร่งซื้อไปในช่วงก่อนหน้าเพื่อชดเชยอุปสงค์ที่ค้างจากช่วงก่อน (pent-up demand) อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายภาคบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยปรับตัวขึ้น โดยได้รับอานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ ส่งผลให้มีการเดินทางข้ามจังหวัดมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว สอดคล้องกับการใช้จ่ายในหมวดเชื้อเพลิงที่ขยายตัว ทั้งนี้

ในภาพรวมปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อครัวเรือนที่ยังคงอ่อนแอ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยกีดกันการบริโภคภาคเอกชนในระยะถัดไป

การลงทุนภาคเอกชน หดตัวน้อยลงจากเดือนก่อน ตามมูลค่านำเข้าสินค้าทุนที่ขยายตัวมากขึ้น ในอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มดิบ ถู่มือยาง และอาหารทะเลแปรรูป รวมถึงการลงทุนในภาคก่อสร้างที่ปรับดีขึ้น สะท้อนจากยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ที่กลับมาขยายตัว นอกจากนี้ ยอดจดทะเบียนรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลหดตัวน้อยลง อย่างไรก็ตาม พื้นที่อนุญาตก่อสร้างชะลอลงเล็กน้อย ตามพื้นที่ก่อสร้างเพื่อการบริการในหมวดโรงแรมและเพื่อพาณิชย์ที่หดตัว ขณะที่พื้นที่ก่อสร้างเพื่อที่อยู่อาศัยขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน สอดคล้องกับการลงทุนของผู้ประกอบการในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ยังขยายตัว

การใช้จ่ายภาครัฐ ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน โดยรายจ่ายลงทุนขยายตัวเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด ตามการเบิกจ่ายในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมชลประทาน กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท และหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม อัตราการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมยังต่ำกว่าปีงบประมาณก่อน ขณะที่รายจ่ายประจำขยายตัวชะลอลง หลังมีการเร่งเบิกจ่ายในหลายหมวดไปในช่วงก่อนหน้า มีเพียงหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปที่ยังขยายตัวได้

เสถียรภาพเศรษฐกิจ **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** ดุลบทยังคงอยู่ที่ร้อยละ 1.74 ผลจากค่านำเข้าประปาซึ่งอยู่ในหมวดเคหสถานปรับเพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ หลังสิ้นสุดมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ นอกจากนี้ หมวดอาหารและเครื่องดื่มหดตัวน้อยลง ตามราคาเนื้อสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์น้ำที่ปรับเพิ่มขึ้น **ด้านตลาดแรงงาน** ยังคงเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้ขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานในระบบประกันสังคมที่ยังเพิ่มขึ้น

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ปี 2563 **เงินฝากคงค้าง** ของสถาบันการเงินขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน จากทั้งเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนหนึ่งมาจากการโอนเงินช่วยเหลือในโครงการภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจาก -19 **ด้านสินเชื่อคงค้าง** ขยายตัวใกล้เคียงเดือนก่อน ทั้งนี้ สินเชื่อที่ยังขยายตัวส่วนหนึ่งมาจากสินเชื่อเสริมสภาพคล่องของธุรกิจ ขณะที่สินเชื่ออุปโภคบริโภคชะลอตัวตามปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อภาคครัวเรือนที่อ่อนแอลง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 สิงหาคม 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 7427 2000 ต่อ 4718

E-mail : SRO-EconDiv@bot.or.th